



Pagtugon sa mga Alalahanin sa Paningin at Pandinig sa mga Sanggol at Paslit:

Ang Three-Pronged Approach (Diskarte sa Tatlong-Pagtudla) para sa Estado ng Washington

Isang pagpapakilala mula sa programa ng Early Support for Infants and Toddlers (Maagang Suporta para sa mga Sanggol at Paslit) (ESIT)

Gamit ang pamantayang kinikilala ng propesyonal, ang Washington Sensory Disabilities Services (Mga serbisyo ng Washington kapansanan sa pandama) (WSDS) ay idinisenyo ang Three-Pronged Approach (Diskarte sa Tatlong-Pagtudla) (TPA) bilang isang tool para sa pagdodokumento ng mga alalahanin ng magulang, nakikitang pag-uugali ng sanggol, at mga kasanayan sa pag-unlad na nauugnay sa pandinig at paningin.



Ang layunin ng tool na ito ay may tatlong bahagi:

1. Upang mapahusay ang pag-unawa ng mga tagapagbigay ng ESIT sa mga salik ng panganib na maaaring makaapekto sa paningin at/o pandinig ng isang bata.
2. Upang magbigay ng katibayan na ang pandinig at paningin ng isang bata ay natugunan, o "nasuri."

3. Upang matukoy kung kailan ang pandinig at/o paningin ng isang bata ay nangangailangan ng karagdagang pagsusuri sa dyagnostiko.

Ang pangkalahatang layunin ay upang matukoy ang mga alalahanin sa pandinig at paningin sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang epekto nito sa pag-unlad ng isang bata.

Ang Three-Pronged Approach (Diskarte sa Tatlong-Pagtudla) ay hindi inilaan bilang isang kapalit para sa layunin ng mga pamamaraan ng pagsusuri. Sa madaling salita, maaari itong gamitin kasabay ng otoacoustic emissions (OAE) sa pag-screen ng pandinig, pag-screen sa paningin ng mata, at/o dyagnostiko na pagsusuri ng isang pediatric audiologist, optometrist, o ophthalmologist. Kadalasan, gayunpaman, ang TPA ang tanging paraan na magagamit sa mga tagapagbigay ng ESIT upang suriin ang mga pandama na bahagi at dokumento, sa isang lugar, ng impormasyon tungkol sa pandinig at paningin.

Ang ESIT ay nangangailangan ng kasalukuyang impormasyon tungkol sa pandinig at paningin na maisama ang bata sa Individualized Family Service Plan (Indibidwal na Plano ng Serbisyong Pampamilya) (IFSP). Ang TPA ay espesyal na idinisenyo para sa ESIT at dapat gamitin upang makuha ang impormasyon bilang bahagi ng proseso ng paggamit ng pamilya at taunang pagkatapos noon, na may mga resultang nakadokumento sa IFSP.

Kung nais mong magkaroon ng mga kopya ng dokumentong ito sa isang alternatibong format o wika, mangyaring makipag-ugnayan sa DCYF Constituent Relations (Mga Pakikipag-ugnayan sa Bumubuo ng DCYF) sa (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). DCYF PUBLICATION FS_0069 TA (11-2021) Tagalog



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES